





ที่ ศธ ๐๔๒๘๘/๖๓๖

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การชี้แจงแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
(กรณีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/๖๔๐๐ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดเพิ่มเติมของแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งแนวทางการเปิด  
ห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้เขตพื้นที่ที่ทราบ  
และดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขับเคลื่อนการส่งเสริม  
การพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชนทุกช่วงวัย สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้น  
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๒๕๖๘ เรื่อง การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ  
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียนและผู้ปกครอง และเป็นการกระจายอำนาจ  
ไปสู่เขตพื้นที่การศึกษา จึงจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมของแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี   
(ธนู วงษ์จินดา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ  
กลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ  
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๙๒



รายละเอียดเพิ่มเติมของแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕  
(เฉพาะการขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ)

ตามแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ มีหลักเกณฑ์และแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และมีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๕ (กรณีห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ) ดังนี้

ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑. ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ ที่จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรสถานศึกษา แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้

๑.๑ English Program (EP) จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา เวลาในการจัดประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น ควบคู่กับรายวิชาภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ English Program (EP) ทุกระดับ ให้อนุมัติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดันสังกัด

การเก็บค่าบำรุงการศึกษาสำหรับ English Program (EP) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๓๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๔๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๑.๒ Mini English Program (MEP) จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรสถานศึกษา โดยแบ่งเป็น ระดับก่อนประถมศึกษา เวลาในการจัดประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ แต่ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชาต่าง ๆ โดยคำนึงถึงความรู้ ความเข้าใจเนื้อหาวิชาของศาสตร์นั้น ควบคู่กับรายวิชาภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ Mini English Program (MEP) ทุกระดับ ให้อนุมัติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดันสังกัด

การเก็บค่าบำรุงการศึกษาสำหรับ Mini English Program (MEP) ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๑๗,๕๐๐ บาท/ภาคเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๒๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔



๑.๓ ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรียกตามสถานศึกษากำหนด หมายถึง ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่จัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ หรือหลักสูตรสถานศึกษา โดยสถานศึกษากำหนดชื่อห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ เช่น ห้อง English Integrated Study (EIS), ห้อง Junior English Program (JEP), ห้อง Intensive English Program (IEP) หรือห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่มีการกำหนดชื่ออื่น ๆ โรงเรียนพิจารณารายวิชาที่ต้องการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ โดยแบ่งเป็นระดับก่อนประถมศึกษา เวลาในการจัดประสบการณ์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ แต่ไม่เกินร้อยละ ๔๐ ของเวลาที่จัดกิจกรรมตลอดสัปดาห์ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา พิจารณารายวิชาที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า ๗ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ แต่ไม่เกิน ๑๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษที่มีชื่อเรียกตามสถานศึกษากำหนดทุกระดับ ให้อนุมัติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านสังกัด

การเก็บค่าบำรุงการศึกษา รูปแบบห้องเรียนพิเศษอื่นที่มีชื่อเรียกตามสถานศึกษากำหนดสถานศึกษาสามารถเก็บค่าบำรุงการศึกษาได้ตามความเหมาะสม ไม่เกินครึ่งหนึ่งของรูปแบบห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (Mini English Program: MEP)/ภาคเรียน โดยระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่เกินคนละ ๘,๗๕๐ บาท/ภาคเรียน ส่วนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่เกินคนละ ๑๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. ประเภทห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ International Program (IP) หมายถึง การจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรที่มาจากต่างประเทศ โดยเงื่อนไขการยื่นขออนุมัติหลักสูตรสถานศึกษาต้องยื่นเอกสารหลักสูตรนานาชาติของสถานศึกษา (Scheme of Work หรือ Lesson Plan) พร้อมเอกสารอนุมัติการใช้หลักสูตรจากเจ้าของหลักสูตรนั้น ๆ และจัดการเรียนการสอนโดยครูเจ้าของภาษา หรือครูที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรที่ได้กำหนดไว้ การวัดและประเมินผลนักเรียน นักเรียนสามารถนำผลคะแนนที่ได้รับจากการสอบในรายวิชาตามหลักสูตรนานาชาติมาเทียบโอนผลคะแนน หรือเทียบวุฒิการศึกษาตามหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลนักเรียนของสถานศึกษาได้ การขออนุมัติเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ International Program (IP) ทุกระดับ ให้อนุมัติโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้านสังกัด

การเก็บค่าบำรุงการศึกษาห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษหลักสูตรนานาชาติ (International Program: IP) ทุกระดับการศึกษา ไม่เกินคนละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน (อ้างอิงจากหนังสือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙, หน้า ๑๔๒)

สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษในสถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพิ่มเติมได้ ดังนี้

๑. ดาวนโหลด ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา  
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน



๒. ดาวนโหลด คู่มือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๙



๓. ดาวนโหลด คู่มือแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๖๕



๔. ดาวนโหลด คู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามความเข้มข้น ๓ ระดับ  
สู่สากล โดยสแกน QR Code ที่ปรากฏ

